



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หน้า ๒๑ มูลค่าข่าว ๑๘๒,๓๘๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### เกร็ดกับข้อมูล



บางกอกเกียน bangkokian@matchon.co.th

“ผู้อ่านประจำ” เขียนจดหมายมาบอก ว่า ได้อ่านเรื่องที่คุณเล่าความเป็นมาของโรงเรียนสาธิตปทุมวันด้วยความตื่นตาตื่นใจมาก เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลย ว่า โรงเรียนแห่งนี้สามารถเปิดขึ้นได้ในเวลา 2 เดือนเศษ เมื่อไปอ่านประวัติโรงเรียนในเว็บไซต์ ได้ความที่ต่างไป จึงขอนำมาเล่าให้ทราบ

กระทรวงศึกษาธิการ มีมติเมื่อ 14 ต.ค. 2496 ให้ตั้งหน่วยสาธิต แผนกฝึกหัดครูมัธยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมีคำสั่งออกมาโดยรัฐมนตรีลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2496 ซึ่งโรงเรียนได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน เรียกว่าเป็นวันเกิดโรงเรียน วันนั้นแหละ

การเปิดสอนจริงเกิดขึ้นเมื่อ 24 พ.ค. 2497 ไม่ใช่ 17 พ.ค. ตามที่คุณเล่า จึงไม่ใช่เวลาแค่ 2 เดือนเศษ

ในปี 2498 ได้โอนแผนกฝึกหัดครูมัธยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ไปเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน โดยที่ย้อนไปในปี 2496 ได้มีการยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ๓ แห่งประสานมิตรขึ้นเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา มีหัวหน้าเรียกว่าอธิการ (ไม่ใช่อธิการบดี) ดังนั้นเมื่อแผนกฝึกหัดครูมัธยม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โอนไปสังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา จึงเต็มคำว่า ปทุมวัน เข้าไปด้วย เพื่อให้รู้ว่าเป็นสาขาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ถนนประสานมิตร หน่วยสาธิตจึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน เครื่องแบบนักเรียนมีลักษณะพิเศษคือปกอักษรย่อที่หน้าอกว่า ต.ธ. เพราะตอนเกิดมานั้นอยู่ในสังกัดของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเครื่องแบบนักเรียนก็พิเศษเหมือนกันคือไม่มีการปักตัวอักษรย่อ แต่ติดเข็มพระเกี้ยวแทน (นักเรียนชายใช้สีทอง นักเรียนหญิงใช้สีเงิน)

ในปี 2517 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ คือวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปเป็นทบวง

มหาวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมสาธิต วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เครื่องแบบนักเรียนให้ปักอักษรย่อว่า ส.ม.ศ.ว

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ค้นจากอินเทอร์เน็ต มีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องใดเรื่องจริงเรื่องใดไม่จริง จึงขอเล่าให้ทราบเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้

ป.ล. สืบบอกไปว่า หัวหน้าของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน และสาขาที่เกิดขึ้นมากมายหลังมี บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม และสงขลา (กับอีกหลายแห่ง) เรียกว่า รองอธิการ มีข้อสังเกตว่า หน่วยงานเหล่านี้เรียกผู้เรียนว่า “นิสิต” เหมือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้นเมื่อสาขาเหล่านี้แยกตัวเป็นอิสระ เช่น มศว บางแสน เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา ก็ยังคงเรียกผู้เรียนว่านิสิตต่อไป แต่ มศว ปทุมวัน ยุบเลิกไปเลย โดยนำบุคลากรไปอยู่ที่ มศว ที่ถนนประสานมิตร ที่ทราบเพราะมีคนรู้จักเขาประสานมาด้วยตนเอง

เรื่องของโรงเรียนสาธิตปทุมวัน ปัจจุบันคือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องหนึ่งเขียนเล่าโดยนักเรียนเก่ารุ่นแรกๆ ซึ่ง “(คุณ) หนูเอียด” เป็นคนเขียนหนังสือ ฉะนั้นจึงอาจมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่เป็นยาตำแหกร หรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดไปจากข้อมูลที่เส้นทาง

เรื่องหนึ่ง “ผู้อ่านประจำ” กรุณาค้นมาจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นทางการสักหน่อย อาจไม่มีรายละเอียดเช่นเรื่องจดหมายน้อยที่อาจารย์คุณหญิงเต็มสิริ บุญสิงห์ ได้รับ แล้วนำมาจัดการเริ่มต้นโรงเรียนสาธิตจากอาคารไม้หลังเก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงเปิดเรียนได้ในครั้งแรกหลังจากได้รับจดหมายน้อย 2 เดือน ซึ่งผู้เขียนเรื่องนี้ได้คืออาจารย์และนักเรียนรุ่นนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะนี้

ขณะที่อาจารย์คุณหญิงเต็มสิริ บุญสิงห์ เป็นครูใหญ่คนแรก แต่อาจารย์ก็ไม่เคยยกย่องตัวเอง ท่านเขียนไว้ในหนังสือ “30 ปี สาธิตปทุมวัน” ว่า

“การที่โรงเรียนสาธิตปทุมวันเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นผลงานของอาจารย์คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์ โดยแม่แท้ไม่มีใครสามารถกล่าวเป็นอย่างอื่นได้...” ปีที่ผ่านมารบรอบ 60 ปีสาธิตปทุมวัน จึงนำเรื่องนี้มาบันทึกไว้ เพื่อให้ได้รับรู้ว่าโรงเรียนสาธิตปทุมวันมีความเป็นมาอย่างไร